

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI**  
(Khóa XIII – Nhiệm kỳ 2021-2026)

-----

- Họ và tên: **TRẦN QUANG THÁI**
- Ngày sinh: 10 tháng 10 năm 1977.
- Quê quán: Xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
- Thường trú: Tổ 1, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi.
- Chức vụ: Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó trưởng Phòng Tổng hợp.
- Cơ quan công tác: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.
- Ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 19 – Thị xã Đức Phổ.

Tôi được cơ quan giới thiệu ứng cử, được Hội nghị cử tri nơi công tác, Hội nghị cử tri nơi cư trú tín nhiệm thống nhất cao, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi ý thức rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân mà còn là trách nhiệm trước cơ quan, cử tri.

Tôi nghĩ rằng, mỗi người đại biểu Hội đồng nhân dân đều mong muốn và hướng đến mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân. Để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, người đại biểu Hội đồng nhân dân không những có chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, luôn cố gắng, nỗ lực để thực hiện tốt nhiệm vụ mà còn phải giữ mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với cử tri để lắng nghe ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri đến cơ quan, tổ chức liên quan để giải quyết.

Thị xã Đức Phổ là một trong hai đô thị lớn nhất của tỉnh. Tuy nhiên, đời sống của người dân cũng còn không ít khó khăn, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, thiếu việc làm nên nhiều người dân còn phải đi làm ăn xa; cơ sở hạ tầng nhiều nơi chưa được đầu tư. Nhân dân, cử tri của Thị xã Đức Phổ nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung luôn kỳ vọng, mong muốn các cấp, các ngành có những giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cải cách thủ tục hành chính... Đây cũng là những vấn đề tôi quan tâm và mong muốn thực hiện.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm nhiệm vụ tham mưu, phục vụ các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; được tham gia nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân đã giúp tôi học hỏi rất nhiều về kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động của người đại biểu dân cử. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để tôi có thể thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân.

Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, với nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách, tôi sẽ cố gắng và phát huy kinh nghiệm công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân đã được Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định. Trong đó, sẽ tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

*Thứ nhất*, tham gia đầy đủ các hoạt động tiếp xúc cử tri theo quy định. Ghi nhận đầy đủ và phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan có liên quan để giải quyết. Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Phối hợp rà soát, đánh giá những ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết thỏa đáng, những kiến nghị chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa đạt yêu cầu để tiếp tục kiến nghị giải quyết.

*Thứ hai*, thường xuyên nghiên cứu các tài liệu, chủ trương, chính sách của Đảng; tham dự đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân.

*Thứ ba*, tham gia các hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh. Chủ động tham mưu, đề xuất Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường hoạt động giám sát. Đối với những vấn đề cử tri bức xúc kéo dài thì thực hiện chất vấn hoặc tổ chức giám sát chuyên đề.

*Thứ tư*, thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý khiếu nại, kiến nghị của công dân; đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết các ý kiến chính đáng, góp phần bảo vệ lợi ích của công dân.

Tôi xin chân thành cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị xã Đức Phổ; Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cử tri các xã: Phổ Châu, Phổ Khánh, Phổ Cường và các phường: Nguyễn Nghiêm, Phổ Hòa, Phổ Thạnh, Phổ Vinh thuộc Đơn vị bầu cử số 19 đã tạo điều kiện để tôi được gặp gỡ, báo cáo với cử tri về Chương trình hành động của mình nếu là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

*Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 5 năm 2021*

Trần Quang Thái